



แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2558

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยยึดแนวปฏิบัติจากแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557-2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 7 ส่วนหลัก ประกอบด้วย บทนำ แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557-2561 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โครงการและงบประมาณ สรุปงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 และภาคผนวก ซึ่งเป็นส่วนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของคณะฯ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ผลิตกำลังคนที่มีความพร้อมไปพัฒนาประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสามารถเชิงการแข่งขัน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีจุดเน้นที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความต้องการของสังคมเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน คณะฯ มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือเพื่อแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผลักดันให้การดำเนินการภารกิจต่างๆ ในทุกภาคส่วนของคณะฯ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของคณะฯ สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2557-2561	8
ส่วนที่ 3	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติงาน	11
ส่วนที่ 4	ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์	17
ส่วนที่ 5	โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์และผลผลิตตามภารกิจประจำ	18
ส่วนที่ 6	แผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	25
ภาคผนวก		
ภาคผนวก 1	คำอธิบายความหมายประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	31
ภาคผนวก 2	การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันของหน่วยงาน	36
ภาคผนวก 3	ตารางเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์คณะฯ	37